

ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๓๕๕



กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท ๑๐๙๐๐

๒๕

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้แจ้งข้อมูลทำเนียบ บัญชี และรายชื่อผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอร์มผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ให้มีการสำรวจข้อมูลทำเนียบ บัญชี และรายชื่อผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของ ศพก. และใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานให้สำเร็จด้วยดี นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลทำเนียบ บัญชี และรายชื่อผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัดเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรจังหวัดปรับปรุงข้อมูลทำเนียบ บัญชี และรายชื่อผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง Email : Doaeresearch20@gmail.com เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดทำเป็นข้อมูลทำเนียบ บัญชี และรายชื่อผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๓ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาตัวอย่างการจัดทำข้อมูลดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร <http://alc.doae.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรจังหวัดดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

อรุณ มอรัตน์

(นางสาวอรุณรรณ คงอภิรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๒๔
E-mail : Doaeresearch20@gmail.com